

BÁO CÁO

Trả lời trả lời kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Khóa X; sau kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thực hiện Báo cáo số 50-BC/MTTQ-BTT ngày 29/7/2022 của UBMTTQVN huyện về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa X và sau kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

UBND huyện trả lời 26 kiến nghị của cử tri trên các lĩnh vực như sau:

I. LĨNH VỰC KINH TẾ CÓ 21 KIẾN NGHỊ

1. Nông nghiệp, nông thôn mới có 03 kiến nghị

1.1. Cử tri Buôn Kuaih, xã Ea Kênh kiến nghị: UBND tỉnh, UBND huyện xem xét Đập cánh đồng Ea Tir đã được nhà nước quan tâm xây dựng đập tưới, tiêu cho Nhân dân; tuy nhiên đập đã xuống cấp không đảm bảo chất lượng; đồng thời khi xây dựng đập không có sự giám sát của Nhân dân. Đề nghị UBND tỉnh, UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra lại công trình.

Trả lời:

Đập cánh đồng Ea Tir (Hồ chứa nước Ea Tir) được đầu tư xây dựng năm 2002 đã được các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát đạt yêu cầu bàn giao đưa vào sử dụng cho đến nay, công trình vẫn hoạt động tốt, đảm bảo an toàn, tuy nhiên do thời gian sử dụng hơn 20 năm, công trình có hạng mục mái đập thượng lưu bị xuống cấp cần phải sửa chữa.

Công trình được UBND tỉnh giao cho Công ty TNHH MTV QLCTTL Đắc Lắc quản lý (trực tiếp là Chi nhánh huyện Krông Pắc - Công ty TNHH MTV QLCTTL Đắc Lắc quản lý); Theo báo cáo của đơn vị quản lý khai thác sử dụng, đơn vị đã bố trí kinh phí để sửa chữa mái thượng lưu đập, tuy nhiên hiện mực nước trong hồ đang cao, nên chưa thi công sửa chữa được, sau khi mực nước hồ hạ xuống đơn vị sẽ sửa chữa.

1.2. Cử tri thôn Thanh Bình, xã Ea Kênh kiến nghị: UBND tỉnh, UBND huyện xem xét việc bảo hộ đầu ra sản phẩm cho Nhân dân, tránh trường hợp được mùa mất giá, ổn định giá cả sản xuất nông nghiệp nhà nước phải vào cuộc có cơ chế vấn đề xuất khẩu nông sản.

Trả lời:

UBND huyện đã triển khai xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm, từng bước xây dựng nền nông nghiệp quy mô lớn, năng suất, chất lượng cao, tạo ra những sản phẩm có thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, đáp ứng với yêu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. Tiếp tục kêu gọi đầu tư sản xuất

nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao trên cơ sở liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị khép kín và được ký kết hợp đồng chặt chẽ, bền vững giữa các bên liên quan từ khâu vật tư đầu vào đến sản phẩm hàng hóa đầu ra. Tiếp tục kêu gọi, thu hút đầu tư các nhà máy chế biến nông sản sau thu hoạch, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm. Tiếp tục xây dựng các Nghị quyết chuyên đề cho Huyện ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn huyện. Tiếp tục kiến nghị đề xuất với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh có những quy định, giải pháp, phương hướng trong sản xuất nông nghiệp, liên kết tiêu thụ sản phẩm bền vững, chặt chẽ, lâu dài, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện.

1.3. Cử tri xã Ea Yông kiến nghị: UBND tỉnh khi xây dựng nông thôn mới hiện nay chính sách giải ngân của Nhà nước là phù hợp lòng dân; với mức đầu tư đó giao cho chủ đầu tư hiệu quả không cao. Đề nghị cho phép Nhân dân tại địa phương đó đứng ra thực hiện cho đảm bảo kết quả.

Trả lời:

Tại điểm c, mục 1, phần V Các cơ chế và giải pháp thực hiện Chương trình theo Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, quy định:

Chủ đầu tư các dự án xây dựng NTM:

+ Đối với các dự án xây dựng công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã: UBND xã là chủ đầu tư. Đối với các công trình có yêu cầu kỹ thuật cao, đòi hỏi có trình độ chuyên môn xã không đủ năng lực và không nhận làm chủ đầu tư thì UBND cấp huyện giao cho một đơn vị có đủ năng lực làm chủ đầu tư và có sự tham gia của UBND xã.

+ Đối với các dự án xây dựng công trình cơ sở hạ tầng quy mô cấp huyện, liên xã: UBND cấp tỉnh lựa chọn chủ đầu tư đảm bảo có đủ năng lực, phù hợp với tính chất, quy mô, đối tượng, để thực hiện.

Tại mục 5, Điều 17, Nghị định số 27/2022/NĐ-CP, ngày 19/4/2022 của Chính phủ quy định “Trường hợp cộng đồng dân cư hưởng lợi trực tiếp có đủ năng lực quản lý, tổ chức thi công đối với dự án có kỹ thuật không phức tạp và tổng mức đầu tư dưới 500 triệu đồng; UBND xã được lựa chọn cơ chế giao cho cộng đồng dân cư tự thực hiện dự án theo quy định mức hỗ trợ do UBND cấp tỉnh quy định.

Đề nghị UBND xã Ea Yông nghiên cứu các quy định về đầu tư xây dựng theo cơ chế đầu tư đặc thù Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và tổ chức thực hiện đúng quy định, hiệu quả.

2. Tài nguyên và Môi trường có 12 kiến nghị

2.1. Cử tri Buôn Kuaih, xã Ea Kênh kiến nghị: UBND tỉnh, UBND huyện chỉ đạo các phòng chức năng xem xét trường hợp trường Mẫu giáo Hoa Huệ xây

dựng tại buôn Kuaih là do Nhân dân đóng góp có nguồn vốn tài trợ của nước Pháp để xây trường; trường có mượn đất của buôn để xây dựng trường học. Nhưng hiện nay đất đó lại đứng tên quyền sử dụng đất của trường không phải Buôn đứng tên. Hiện nay trường lại chuyển về thôn Tân Thành, còn trường tại Buôn thì bỏ hoang không sử dụng. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng chức năng xem xét trả lại đất cho buôn để xây dựng hội trường của buôn.

Trả lời:

Trường mẫu giáo Hoa Huệ được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BB 187276, ngày 01/09/2010, thuộc thửa đất số 165a, tờ bản đồ 19, diện tích 416,69m², mục đích sử dụng là đất giáo dục.

Theo quy định tại Điều 7, 8, Luật Đất đai 2013, Buôn không thuộc đơn vị được nhà nước giao đất để quản lý, sử dụng. Do đó cử tri có ý kiến về việc Buôn đứng tên là không phù hợp theo quy định.

Đối với việc trường Mẫu giáo Hoa Huệ đã chuyển về thôn Tân Thành, điểm trường tại Buôn Kuaih không còn sử dụng (bỏ hoang). UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban của huyện tiến hành kiểm tra, đánh giá và có biện pháp xử lý theo quy định của Pháp luật.

2.2. Cử tri thôn Ea Wy, xã Ea Yông kiến nghị: UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng xem xét, xác định ranh giới giữa 2 thửa đất thuộc bản đồ số 82 được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 1998 về ranh giới chưa rõ ràng, để xác định ranh giới thuộc cơ quan nào giải quyết.

Trả lời:

Hiện nay dự án xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đang được triển khai trên địa bàn toàn huyện. Việc đo đạc, xác định ranh giới sử dụng đất được thực hiện đến từng thửa đất. Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Krông Pắc, phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Krông Pắc đã có nhiều văn bản triển khai thực hiện, yêu cầu người sử dụng đất phối hợp với đơn vị tư vấn đo đạc, hoàn thiện hồ sơ địa chính theo quy định. Trường hợp người sử dụng đất chưa xác định được ranh giới thửa đất liên hệ UBND xã nơi có đất hoặc Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Krông Pắc để được hướng dẫn, xác định ranh giới thửa đất, thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

2.3. Cử tri thôn Thanh Bình, xã Ea Kênh kiến nghị: UBND huyện có phương án về đất Công ty TNHH HTV Lâm nghiệp Phước An sau khi thanh lý vườn cây, hiện nay vẫn chưa có kế hoạch sử dụng đất. Đề nghị các cấp quan tâm có phương án giao lại đất cho Nhân dân canh tác, trồng cây nông nghiệp phát triển kinh tế.

Trả lời:

Thực hiện Luật Đất đai 2013 và các Nghị định hướng dẫn thi hành; thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7685/UBND-NN&MT, ngày 20/9/2019, Công văn số 3662/UBND-NN&MT, ngày 28/4/2020, Công văn số 11861/UBND-NNMT, ngày 31/12/2020, Công văn số 5564/UBND-NNMT,

ngày 23/6/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk; Quyết định số 273/QĐ-UBND, ngày 12/02/2020 của UBND tỉnh về việc thu hồi 101,72 ha đất của Công ty TNHH HTV lâm nghiệp Phước An tại xã Ea Kênh giao cho UBND huyện Krông Pắc quản lý theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và theo quy định của pháp luật.

Phương án sử dụng đất đối với diện tích đất nêu trên đã được lập và trình Hội đồng thẩm định của tỉnh thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt. Sau khi Phương án được UBND tỉnh phê duyệt, UBND huyện sẽ tiến hành thực hiện theo phương án.

2.4. Cử tri thôn Tân Sơn, xã Ea Knuéc kiến nghị: UBND huyện xem xét chỉ đạo các phòng chức năng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân thôn Tân Sơn (hiện nay các vùng xung quanh lô) được Công ty 15 thuộc Quân khu 5 bàn giao cho địa phương vào năm 2015, đã đo đạc có bản đồ giải thửa được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk ký, nhưng đến nay vẫn chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Rất mong UBND huyện xem xét, sớm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân.

Trả lời:

Thực hiện Luật Đất đai 2013 và các Nghị định hướng dẫn thi hành; thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7685/UBND-NN&MT, ngày 20/9/2019, Công văn số 3662/UBND-NN&MT, ngày 28/4/2020, Công văn số 11861/UBND-NNMT, ngày 31/12/2020, Công văn số 5564/UBND-NNMT, ngày 23/6/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk; đối với diện tích đất được UBND tỉnh thu hồi của Công ty 15 bàn giao về địa phương quản lý phải lập phương án sử dụng đất, trình UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, UBND huyện đang trong quá trình rà soát, xây dựng phương án sử dụng đất đối với toàn bộ diện tích đất có nguồn gốc thu hồi của các công ty nông, lâm trường trên địa bàn huyện. Sau khi xây dựng phương án sử dụng đất, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định của pháp luật.

2.5. Cử tri thôn Tân Hòa 1, xã Ea Knuéc kiến nghị: UBND huyện xem xét, trước đây huyện có Quy hoạch xây dựng Chợ Tân Hòa 2, hiện giờ không thực hiện được đất bỏ hoang, một số hộ chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng chức năng xem xét, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ buôn bán trong khu vực chợ.

Trả lời:

Theo báo cáo của UBND xã Ea Knuéc, trên địa bàn Thôn Tân Hòa 2, xã Ea Knuéc, có khoảng 20 hộ đã xây dựng nhà ở từ năm 1995 trên diện tích đất chuyên dùng tại thửa đất số 36, tờ bản đồ số 36, diện tích 4.306m² (TĐĐ 103 đo mới). Theo quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016 - 2020, thửa đất số 36, tờ bản đồ số 36 phù hợp với quy hoạch đất ở nông thôn. Theo nguồn gốc ban đầu do chủ sử dụng đất kê khai là “mua của xã từ năm 1995”, tuy nhiên qua kiểm tra hồ sơ địa chính tại xã cho thấy: Bản đồ địa chính được phê duyệt năm 1998 và Sổ

Mục kê đất thể hiện tại vị trí kê khai chỉ có 01 thửa đất duy nhất là thửa đất số 36, tờ bản đồ số 36, diện tích 4.306m², mục đích sử dụng là đất chuyên dùng do UBND xã quản lý. Ngoài ra, không có hồ sơ chứng minh việc xã bán cho người dân từ năm 1995 như nội dung kê khai của chủ dụng đất.

UBND huyện yêu cầu UBND xã Ea Knuéc tiến hành kiểm tra, xác minh, thu thập hồ sơ, giải quyết theo nội dung kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền. Trường hợp vượt quá thẩm quyền khẩn trương báo cáo UBND huyện để xử lý theo quy định của pháp luật.

2.6. Cử tri thôn Cao Bằng, xã Ea Yông kiến nghị: UBND huyện quan tâm, xem xét tạo điều kiện cho thôn một khu nghĩa trang, vì hiện nay trên địa bàn thôn chưa có nghĩa trang chôn người chết, người dân chủ yếu chôn ngay tại rẫy xung quanh khu vực nhà.

Trả lời:

Nghĩa địa Thôn Cao Bằng đã được quy hoạch, được UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1960/QĐ-UBND, ngày 31/08/2022 về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk.

2.7. Cử tri thôn Tân Sơn, xã Ea Kuéc kiến nghị: UBND huyện chỉ đạo các phòng chức năng xem xét, hiện nay trên địa bàn thôn có trại nuôi heo nằm trong khu vực dân cư, gây ảnh hưởng đến môi trường sinh hoạt cũng như nguồn nước uống của Nhân dân.

Trả lời:

Qua kiểm tra trên địa bàn thôn Tân Sơn, xã Ea Knuéc trường hợp xây dựng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm trên đất nông nghiệp của bà Trần Thị Thanh, trú tại thôn Tân Hòa 1 làm ảnh hưởng đến môi trường và hoạt động sản xuất của các hộ xung quanh. Diện tích xây dựng trại chăn nuôi của bà Trần Thị Thanh tại thôn Tân Sơn đang thuộc diện tích nhận giao khoán giữa Công ty TNHH MTV cà phê 15 với ông Trần Huy Chính (anh chồng bà Thanh).

Đề nghị UBND xã Ea Knuéc tiến hành kiểm tra, xác minh, xử lý theo thẩm quyền. Trường hợp vượt quá thẩm quyền khẩn trương báo cáo UBND huyện để xử lý theo quy định của pháp luật.

2.8. Cử tri Buôn Ea Yông 2, xã Ea Yông kiến nghị: UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng xem xét việc trước đây Buôn Ea Yông 2 và thôn Tân Tiến có 9 sào đất, chính quyền 2 thôn đã cho ông Bùi Tuế hợp đồng và đóng sản lượng cho 2 thôn, nhưng đến nay UBND huyện đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Bùi Tuế.

Trả lời:

UBND huyện yêu cầu UBND xã Ea Yông tiến hành kiểm tra, xác minh, thu thập hồ sơ, giải quyết theo nội dung kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền. Trường hợp vượt quá thẩm quyền khẩn trương báo cáo UBND huyện để xử lý theo quy định của pháp luật.

2.9. Cử tri thôn Tân Sơn, xã Ea Yông kiến nghị: UBND huyện về việc đất tranh chấp của hộ bà Tô Thị Pháy đã nộp đơn lên UBND huyện 2 năm mà chưa thấy trả lời cho gia đình bà. Đề nghị UBND huyện xem xét giải quyết.

Trả lời:

Trình tự thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai được thực hiện theo quy định của pháp luật. Qua kiểm tra hồ sơ tại phòng Tài nguyên và Môi trường về việc được giao xử lý đơn thư không có hồ sơ của bà Tô Thị Pháy. Để đảm bảo việc giải quyết đơn tranh chấp đất đai đúng theo quy định của Luật Đất đai đề nghị bà Tô Thị Pháy gửi đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai đến UBND xã nơi có đất để được giải quyết theo đúng trình tự, quy định của pháp luật.

2.10. Cử tri thôn Quyết Thắng, xã Hòa Đông kiến nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành chức năng xem xét, hiện nay gần công chào thôn có Công ty Long Thương về xây dựng trạm cân và xay gỗ, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân. Nhân dân đã báo lên chính quyền các cấp và đã có các đoàn của xã, của huyện về làm việc nhiều lần, lập biên bản yêu cầu Công ty dừng tạm hoạt động (do thời điểm đó Công ty chưa cung cấp đầy đủ giấy tờ để hoạt động); gần đây nhất là Công an tỉnh có về làm việc (trực tiếp với gia đình bà Sái Thị Nga). Nhưng sau đó Công ty lại tiếp tục hoạt động lại do đã cung cấp được đầy đủ giấy tờ liên quan. Mặc dù vậy nhưng việc hoạt động của công ty gây ảnh hưởng rất nặng nề đến đời sống sinh hoạt của người dân, nên cử tri tiếp tục kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết dứt điểm để người dân được yên tâm sinh sống, lao động, sản xuất.

Trả lời:

UBND huyện đã chỉ đạo các phòng ban chức năng có liên quan tiến hành kiểm tra xác minh và xử lý báo cáo số 36/BC-UBND, ngày 19/7/2021 của UBND xã Hòa Đông về Công ty TNHH Long Thương kinh doanh trên địa bàn xã Hòa Đông.

Tại buổi làm việc với công ty Long Thương có đại diện các cơ quan gồm: Công An huyện, phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Tài chính kế hoạch, phòng Tài nguyên và Môi trường và UBND xã Hòa Đông. Tiến hành lập biên bản và đề nghị Công ty Long Thương bổ sung đầy đủ các loại giấy tờ có liên quan đến hoạt động của Công ty và tạm ngưng hoạt động đề nghị bổ sung các loại giấy tờ theo quy định.

Cử tri đã ý kiến Công ty Long Thương xẻ gỗ, gây ô nhiễm môi trường vào ngày 09/12/2021 phòng Tài nguyên và Môi trường đã mời đơn vị quang trắc đến Công ty Long Thương để thực hiện lấy mẫu quang trắc các chỉ tiêu về Môi trường kết quả phân tích mẫu từ Trung tâm Môi trường P.N.E, các chỉ tiêu không vượt tiêu chuẩn theo quy định và quy chuẩn hiện hành.

2.11. Cử tri thôn Tân Hưng xã Ea Knuéc kiến nghị: Theo yêu cầu của địa chính xã vào năm 2011 có thu bìa vàng của Nhân dân để đổi bìa hồng, nhưng đến nay vẫn chưa có sổ mới. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các phòng chức năng, địa phương xem xét và trả lại sổ vàng cho Nhân dân.

Trả lời:

Căn cứ Quyết định số 1817/QĐ-UBND, ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc thu hồi đất của Công ty cà phê Tháng 10 giao về cho địa phương quản lý. Để có cơ sở cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân có tên trong Quyết định, bộ phận địa chính - xây dựng của xã đã thông báo cho các hộ dân có diện tích đất nộp sổ hợp đồng liên kết của Công ty với các hộ để đối chiếu và thiết lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tuy nhiên đến năm 2019 theo chủ trương chung của UBND tỉnh Đắk Lắk về đo đạc tổng thể, đã tiến hành đo đạc lại diện tích của thôn Tân Hưng và cũng đã đối chiếu lại số liệu của Công ty cà phê Tháng 10 quản lý, nhưng đến nay phương án đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất thuộc nguồn gốc do nông trường bàn giao về cho địa phương quản lý chưa được phê duyệt.

2.12. Cử tri thôn Quyết Thắng xã Hòa Đông kiến nghị: UBND huyện xem xét hiện nay khu vực của thôn giáp với Buôn Biêng A (xa Ea Knuéc) tình trạng vứt rác bừa bãi trên các tuyến đường từ Quốc lộ 26 đi vào thôn rất nhiều (không rõ dân xã nào), gây ô nhiễm môi trường. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo UBND 2 xã có biện pháp ngăn chặn và xử lý tình trạng trên.

Trả lời:

Tại Báo cáo số 77/BC-UBND, ngày 14/10/2022 UBND xã Hòa Đông, UBND xã Hòa Đông đã phối hợp với UBND xã Ea Knuéc xử lý.

3. Giao thông, xây dựng có 06 kiến nghị

3.1. Cử tri thôn Tân Sơn và thôn Thạch Lũ, xã Ea Yông kiến nghị: UBND huyện xem xét, cầu dân sinh bắt qua suối do Nhân dân tự làm đã lâu năm, hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng, mục nát, nhiều lần người dân đi qua bị tai nạn. Đề nghị UBND huyện xem xét, khảo sát xây dựng cho Nhân dân một cây cầu dân sinh đảm bảo an toàn cho Nhân dân đi lại.

3.2. Cử tri thôn Tân Sơn, xã Ea Yông kiến nghị: UBND huyện xem xét tuyến đường đi vào thôn Tân Sơn còn 1,8 km đã hư hỏng nghiêm trọng, Nhân dân đã đề nghị từ năm 2012 đến nay vẫn chưa được xem xét giải quyết. Đề nghị UBND huyện quan tâm, tạo điều kiện cho Nhân dân có đường đi lại được thuận lợi.

3.3. Cử tri thôn Cao Bằng, xã Ea Yông kiến nghị: UBND huyện xem xét tu sửa lại tuyến đường đi vào thôn còn 4 km, hiện nay tuyến đường này đã xuống cấp nghiêm trọng, học sinh đi học và các cô giáo đi vào trường Mầm non và trường Tiểu học rất khó khăn. Đề nghị UBND huyện xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ cho Nhân dân.

Trả lời 3 kiến nghị trên:

Tại Nghị quyết số 39/NQ-HĐND, ngày 24/12/2021 của HĐND huyện về việc Quyết định chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện có một số công trình tại thôn

Cao Bằng, Thạch Lũ như sau:

- Nâng cấp đường từ ngã tư buôn Pan B đến công chào thôn Cao Bằng, xã Ea Yông, huyện Krông Pắc.

- Nâng cấp tuyến đường từ ngã tư Ea Yông A đến ngã ba đi thôn Thạch Lũ, xã Ea Yông, huyện Krông Pắc.

- Xây dựng cầu dân sinh suối Ea Wi, thôn Thạch Lũ, xã Ea Yông, huyện Krông Pắc.

- Nâng cấp tuyến đường từ ngã ba đi thôn Thạch Lũ đến khu quy hoạch nghĩa trang nhân dân huyện.

- Nâng cấp đường từ QL26 đi đường liên thôn Tân Thành, Phước Thành, Phước Hòa, Thạch Lũ, xã Ea Yông.

Hàng năm UBND huyện tổ chức các đoàn kiểm tra rà soát nhu cầu đầu tư của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. UBND huyện ghi nhận ý kiến của cử tri đề trong năm 2022 khi tiến hành kiểm tra danh mục đề xuất của UBND xã Ea Yông sẽ đối chiếu với ý kiến kiến nghị của cử tri để bổ sung danh mục chưa được đề xuất.

3.4. Cử tri thôn Quyết Thắng, xã Hòa Đông kiến nghị: UBND huyện xem xét, Nhân dân trong thôn tự vận động đóng góp xây dựng tuyến đường từ thôn đến Buôn Briêng A, hiện nay tuyến đường này đã hư hỏng. Đề nghị UBND huyện xem xét sớm có kế hoạch đầu tư cho Nhân dân làm lại tuyến đường này.

Trả lời:

Năm 2022, UBND huyện có đề xuất UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay UBND tỉnh chưa có bố trí nguồn. UBND huyện tiếp tục có ý kiến đề UBND tỉnh xem xét bố trí trong năm 2023.

3.5. Cử tri thôn 19/5, xã Hòa Đông kiến nghị: UBND huyện xem xét, bố trí kinh phí sửa chữa đoạn đường liên huyện Krông Pắc - Cư Kuin (từ Quốc lộ 26 vào thôn 19/5), vì hiện nay đoạn đường này đã hư hỏng nặng, cử tri của thôn cũng đã đề nghị nhiều lần nhưng vẫn chưa được xem xét. Phòng kinh tế và Hạ tầng có đi kiểm tra và trả lời trong báo cáo trả lời kiến nghị cử tri của huyện là đoạn đường hư hỏng nằm trên địa phận huyện Cư Kuin, nhưng thực tế đoạn hư hỏng đó thuộc huyện Krông Pắc. Đề nghị UBND huyện quan tâm.

Trả lời:

UBND huyện đã đề xuất UBND tỉnh Đắk Lắk tại Tờ trình số 79/TTr-UBND ngày 17/5/2022. UBND tỉnh Đắk Lắk đã bố trí kinh phí sửa chữa tuyến đường liên huyện Krông Pắc - Cư Kuin (từ Quốc lộ 26 vào thôn 19/5) tại Quyết định số 2422/QĐ-UBND ngày 25/10/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2021.

3.6. Cử tri xã Ea Kênh kiến nghị: UBND huyện xem xét hỗ trợ xây dựng tuyến đường liên thôn từ quốc lộ 26 (vị trí nhà ông Hai Thương) đến thôn Thanh

Bình và thôn Thanh Xuân vì vào mùa mưa đường lầy lội, rất khó khăn cho Nhân dân, nhất là các cháu đi học.

Trả lời:

Tuyến đường liên thôn từ Quốc lộ 26 đến thôn Thanh Bình và thôn Thanh Xuân đã được đầu tư xây dựng đoạn qua khu vực đông dân cư, tuyến đường kết nối hiện nay là đường cấp phối đôi. UBND xã có đề xuất vào đầu tư trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của huyện, tuy nhiên với nguồn vốn đầu tư lớn, UBND huyện tiếp tục đề xuất UBND tỉnh bổ sung vào danh mục đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh. Hiện nay UBND tỉnh có bố trí một phần kinh phí tại Quyết định số 2422/QĐ-UBND ngày 25/10/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phân bổ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh năm 2021 để thực hiện sửa chữa tuyến đường liên thôn từ Quốc lộ 26 đến thôn Thanh Bình và thôn Thanh Xuân.

II. LĨNH VỰC NỘI CHÍNH VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN CÓ 2 KIẾN NGHỊ

1. Cử tri xã Ea Knuéc, xã Ea Kênh kiến nghị: UBND huyện có ý kiến với HĐND tỉnh việc thực hiện Nghị quyết số 16 của Hội đồng nhân dân tỉnh có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 đến nay đã gây khó khăn trong công tác giải quyết chế độ cho các cán bộ khu dân cư, nhất là chế độ của các Chi hội Trưởng, các đoàn thể chính trị xã hội; theo Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND, ngày 18/11/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành tổ chức và hoạt động của khu dân cư trên địa bàn tỉnh theo đó Quy định những khu dân cư có từ 350 hộ dân trở lên có thể có 1 khu dân cư phó nhưng đến nay chưa có kinh phí; chế độ cho các chức danh của các Hội đặc thù không có; quy định khoán kinh phí trong Nghị quyết số 16 HĐND tỉnh cho khu dân cư là không công bằng, khu dân cư trên 350 (Bí thư 1,7 Trưởng KDC 1,7, TBCTMT 1,6 mức lương tối thiểu) các khu dân cư còn lại mỗi chức danh (Bí thư 1,0 Trưởng khu dân cư 1,0 TBCTMT 1,0 mức lương tối thiểu). Hiện nay rất nhiều chức danh của khu dân cư và một số đoàn thể ở xã, thị trấn không có phụ cấp nên rất khó khăn trong điều động hoạt động của các khu dân cư. Đề nghị các cấp xem xét có hỗ trợ kinh phí để tạo điều kiện cho khu dân cư hoạt động.

Trả lời:

Việc tinh gọn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, buôn, tổ dân phố theo Nghị quyết 16 là một chủ trương đã được Chính phủ triển khai thực hiện khi Nghị định 34/2019/NĐ-CP, ngày 24/4/2019 có hiệu lực nhằm từng bước tinh gọn bộ máy Nhà nước, giảm được số lượng người và kinh phí hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc từng bước đổi mới theo mục tiêu chung của Chính phủ.

Căn cứ Khoản 6, Điều 2, Nghị định 34/2019/NĐ-CP, ngày 24/4/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố việc quy định về số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, buôn, tổ dân phố

đã được Chính phủ quy định và áp dụng trên toàn quốc. Theo đó, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định phụ cấp của từng chức danh, mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách và mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, buôn, tổ dân phố.

Đối với các khoản phụ cấp và bồi dưỡng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện hiện nay được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND, ngày 20/12/2021 của HĐND tỉnh Đắk Lắk, có 3 chức danh Bí thư, Tổ trưởng thôn, buôn, Tổ dân phố, Mặt trận là được hưởng phụ cấp; các chức danh khác chuyên qua hình thức trả kinh phí theo ngày làm việc thực tế (tức là trả tiền công theo ngày), kể cả chức danh Phó Trưởng thôn, buôn, tổ dân phố.

Thời gian tới, để việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND, ngày 20/12/2021 của HĐND tỉnh Đắk Lắk hiệu quả, UBND huyện sẽ tiếp thu các ý kiến của cấp xã để có cơ sở đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh một số nội dung liên quan đến người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, buôn, tổ dân phố đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với từng địa phương; ngoài ra, chỉ đạo UBND cấp xã tiếp tục báo cáo với Đảng ủy cùng cấp và các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ tình hình thực tế, xây dựng Đề án sắp xếp, bố trí phù hợp với từng chức danh, làm tốt công tác vận động, tuyên truyền nhằm ổn định tư tưởng đối với người hoạt động không chuyên trách cấp thôn, buôn, tổ dân phố yên tâm công tác.

2. Cử tri xã Ea Knuéc kiến nghị: UBND huyện chỉ đạo ngành Công an kiểm tra, xử lý một số đối tượng lợi dụng bà con không hiểu biết nên làm Giấy phép lái xe giả bán cho bà con, khi bị bắt bà con mới biết mình dùng giấy phép lái xe giả.

Trả lời:

Hàng ngày Công an huyện phân công từ 02 đến 03 Tổ công tác, phối hợp với Công an các xã thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực Trung tâm thị trấn Phước An, tỉnh lộ 9 và các trục đường giao thông nông thôn; hàng tuần còn bố trí lực lượng phối hợp phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tiến hành tuần tra, kiểm soát trên địa bàn thị trấn Phước An. Qua kiểm tra lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện chưa phát hiện, xử lý trường hợp nào sử dụng Giấy phép lái xe giả.

Việc mua, bán, sử dụng giấy tờ giả là hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới Công an huyện sẽ chỉ đạo các Đội nghiệp vụ có liên quan tăng cường công tác nắm tình hình, điều tra, xác minh, xử lý nghiêm hành vi liên quan đến mua, bán, sử dụng giấy tờ giả trong đó có Giấy phép lái xe khi tham gia giao thông; đồng thời khuyến cáo người dân đăng ký học và thi để được cấp Giấy phép lái xe theo đúng quy định.

III. CẤP TỈNH GIẢI QUYẾT CÓ 03 KIẾN NGHỊ

1. Cử tri xã Hòa Đông kiến nghị: UBND huyện có kiến nghị: Đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến việc khiếu kiện của công nhân với Công ty cổ phần cà phê Thăng Lợi gồm: Đề nghị Công ty trả đất liên kết về Tỉnh, Tỉnh cấp Giấy chứng nhận và giao đất lại cho địa phương và người dân để người dân lao động sản xuất và đóng thuế trực tiếp cho Nhà nước (Người lao động đã bỏ tiền ra mua 49% mà vẫn phải đóng sản lượng tối đa là 525kg cà phê nhân/ha trên phần 51%, trong khi công ty cà phê Cư Pul chỉ đóng 200kg cà phê nhân/ha); Mức khoán sản lượng (Đề nghị nghiên cứu bản khoán mới phù hợp với tình hình thực tế, vì hiện nay khoán quá cao mà cà phê đã già cỗi, năng suất thấp); làm rõ các vấn đề về BHXH, phí kênh mương, mức tính công lao động, việc cổ phần hóa.... Đề nghị các cấp vào cuộc làm rõ những khúc mắc giữa người lao động và công ty Cổ phần cà phê Thăng Lợi, mong các cơ quan hữu quan bảo vệ quyền lợi, lợi ích chính đáng của người lao động.

2. Cử tri thôn Quyết Thắng, xã Hòa Đông kiến nghị: UBND huyện có ý kiến chỉ đạo Công ty Cổ phần cà phê Thăng lợi cùng đối thoại trực tiếp với Nhân dân, nhằm tìm ra phương pháp giải quyết dứt điểm tranh chấp khoán sản phẩm, bán cổ phần của công nhân với nhân dân.

3. Cử tri thôn Lạng Sơn, xã Ea Yông kiến nghị: UBND huyện xem xét việc 180 hộ dân tranh chấp sản phẩm khoán giữa Công ty cổ phần cà phê Phước An với công nhân. Công ty thực hiện theo cam kết trong hợp đồng công nhân đã thực hiện đúng theo hợp đồng từ năm 2006 - 2016 không thiếu sản lượng và các khoản thu khác, nhưng hiện nay Công ty lại đi kiện ngược lại những người hợp đồng nhận khoán lên Tòa án nhân dân huyện. Đề nghị UBND tỉnh, UBND huyện tổ chức buổi đối thoại giữa người nhận khoán với lãnh đạo Công ty kiểm tra xác định bên nào sai, bên nào đúng, xử lý cho rõ ràng, tránh tình trạng khiếu kiện vượt cấp.

Trả lời: UBND huyện đã có kiến nghị với UBND tỉnh xem xét giải quyết tại Báo cáo số 104/BC-UBND, ngày 03/5/2022, báo cáo số 483/BC-UBND, ngày 28/9/2022.

Trên đây là nội dung báo cáo của UBND huyện Krông Pắc trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa X và sau kỳ họp thứ 4, HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh;
- TT HĐND huyện;
- UBNDTTQVN huyện;
- Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện;
- HĐND và UBND các xã, thị trấn;
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, TH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Ngô Thị Minh Trinh